



ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการฝึกอบรม “Judiciary – Wide Induction Programme for Newly Appointed judges and Judicial Officers” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สำนักงานการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Judiciary – Wide Induction Programme for Newly Appointed judges and Judicial Officers” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 โดยผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และดำรงตำแหน่งในสายงานตั้งแต่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป และรับราชการในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ www.oia.coj.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือทางอีเมล inad@coj.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2541 2016 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2863

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมเปิดให้รับอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการฯ ในวันหยุดราชการ

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม โดยจะเปิดให้รับอาวุธปืนได้ในวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น. ณ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ที่จะขอรับอาวุธปืนในวันหยุดราชการตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ขอให้ส่งแบบตอบรับการขอรับอาวุธปืน ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ www.wd.coj.go.th แล้วจัดส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2541 2785 ซึ่งกองสวัสดิการศาลยุติธรรมจะจัดเตรียมอาวุธปืนตามจำนวนของผู้ที่แจ้งความประสงค์เท่านั้น

กำหนดเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และภาค 7 วันที่ 1 ตุลาคม 2560

สำนักแผนงานและงบประมาณ แจ้งว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป